



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn



Hà Nội, Ngày 28 tháng 7 năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC SẠCH CHO CƯ DÂN KHU ĐTM TÂN TÂY ĐÔ

Thời gian vừa qua, tại Khu đô thị mới Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xuất hiện hình ảnh 2 tòa nhà chung cư treo băng-rôn đỏ có nội dung: “Yêu cầu Hải Phát cấp nước sạch, Cư dân Tân Tây Đô cần nước sạch, Tân Tây Đô: 5 năm dùng nước độc Asen, Amoni”, v.v.

Trước sự việc này, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát với vai trò Chủ đầu tư thứ cấp dự án HHB, CT2A-B Tân Tây Đô có ý kiến như sau:

- Vấn đề nước sinh hoạt cho cư dân khu đô thị mới Tân Tây Đô là vấn đề mà không chỉ cư dân, Chủ đầu tư mà cả chính quyền địa phương đều quan tâm hàng đầu.
- Tòa nhà HHB, CT2A-B nằm trong khu đô thị mới Tân Tây Đô, từ khi bàn giao đưa vào sử dụng năm 2014-2015 đến nay sử dụng nước sinh hoạt do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ môi trường Việt Nam cung cấp. Đây là đơn vị cấp nước duy nhất tại địa bàn này vào thời điểm đó.
- Trong quá trình sử dụng, người dân phản ánh nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng. Với vai trò chủ đầu tư dự án, Công ty Hải Phát đã đồng hành cùng dân làm việc với đơn vị cấp nước và các cơ quan chức năng để tìm giải pháp cho vấn đề nước sạch.
- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ, ngày 09/11/2017, UBND huyện Đan Phượng đã có ý kiến tại **văn bản số 1428/UBND-QLĐT về việc cung cấp nước sinh hoạt tại khu đô thị Tân Tây Đô**.
- Đặc biệt, đầu năm 2018, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có **văn bản số 2636/VP-ĐT ngày 13/4/2018 về việc đảm bảo chất lượng nước ăn uống đạt tiêu chuẩn tại Khu đô thị Tân Tây Đô**, trong đó nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thế Hùng, cụ thể như sau:
 - + Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ môi trường Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện việc chuyển giao công nghệ, bổ sung hệ thống lọc để xử lý Asen, Amoni, Pecmanganat... tại Trạm cấp nước Khu đô thị Tân Tây Đô đảm bảo nước sau xử lý phù hợp với quy chuẩn QCVN01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống, phục vụ người dân trong khu vực.
 - + Giao Công ty cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội (đơn vị đang nghiên cứu triển khai dự án cấp nước cho huyện Đan Phượng) nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu nối cấp nguồn nước sạch song Đà cho Khu đô thị Tân Tây Đô, bảo đảm ổn định lâu dài.
- Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát với vai trò Chủ đầu tư thứ cấp dự án đã tích cực làm việc với hai đơn vị cấp nước trên với





HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

mong muốn tìm được giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất bảo đảm nguồn nước sạch cho cư dân:

+ Về phía Công ty cổ phần đầu tư Công nghệ Môi trường Việt Nam: Ngày 10/7/2018, Công ty này đã có văn bản số 128/TTĐ/CNMT về việc cải tạo chất lượng nước tại trạm cấp nước Tân Tây Đô. Tại văn bản nêu rõ Công ty Công nghệ môi trường Việt Nam đã làm việc với đơn vị tư vấn cải tạo chất lượng nước, xây dựng được bộ hồ sơ đề xuất phương án cải tạo nâng cấp công nghệ xử lý nước Trạm cấp nước Tân Tây Đô, cam kết bảo đảm chất lượng nước đạt theo QCVN01:2009/BYT.

+ Về phía Công ty cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội: Công ty này đã có Bảng dự toán công trình Xây dựng hệ thống cấp nước cho 14 xã và 01 thị trấn huyện Hoài Đức, Hà Nội - Tuyến ống cấp nước DN400, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cấp nước cho các tòa nhà thuộc Khu đô thị mới Tân Tây Đô (tháng 5/2018).

Như vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đã hết sức nỗ lực, cố gắng làm đúng vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư thứ cấp của dự án. Công ty đã rất nhiều lần làm việc, họp bàn với các đơn vị cung cấp Nước để tìm Phương án, cụ thể, đã có văn bản số 552/HP-KD ngày 23/11/2017 nêu rõ: “Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường Việt Nam nhanh chóng có các biện pháp để cải thiện chất lượng nước và phản hồi lại Hải Phát, cũng như cư dân chậm nhất trước ngày 30/11/2017.” Tuy nhiên, đến nay, việc cung cấp và đảm bảo nguồn nước sạch cho cư dân Tân Tây Đô vẫn chưa được giải quyết. Trên cơ sở các quy định pháp luật và văn bản của cơ quan chức năng, việc cư dân yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phải cung cấp nước sạch là chưa đúng với quyền hạn và khả năng của doanh nghiệp.

Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phản đối việc treo một số băng rôn có nội dung “Yêu cầu Hải Phát cấp nước sạch”, bên cạnh các băng rôn khác ghi “Tân Tây Đô 5 năm dùng nước đục”, điều này làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, đặc biệt còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi việc treo băng rôn xảy ra ngay sát thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát vừa chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 24/7/2018 vừa qua.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát kính đề nghị các cơ quan chức năng đưa thông tin một cách chính xác để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này, để trong thời gian sớm nhất, cư dân đang sinh sống tại Khu đô thị Tân Tây Đô sẽ được cải thiện nguồn nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

